

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๑๑๐๕



ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง

พร้อมนี้ จังหวัดขอส่งสำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๒๔๒๗๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสั่งการและข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการ สัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ พื้นที่ช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๙) มาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อราชการ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๓๖๐

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

สรุปข้อสั่งการและข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 ในการสัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกัน
 และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ช่วง ๒ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. ๒๕๕๙)
 วันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
 ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้บังคับการ	ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
<p>พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. แนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลใน ปี ๒๕๖๐ ยังใช้กลไกของภูมิภาค ตั้งแต่ระดับจังหวัด ไปถึงอำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของรัฐบาล ดังนั้นมหาดไทย ต้องเข้มแข็ง เพราะต้องรับงานทุกด้านของรัฐบาล เรียกได้ว่า เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการนำนโยบายของทุกกระทรวง ไปปฏิบัติในพื้นที่ งานใดที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะต้องรับดำเนินการให้ได้ ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ได้บูรณาการแผนงาน โครงการ นโยบาย ในพื้นที่ให้ดี ต้องปรับเปลี่ยน ตามกระแสและบริบทนั้น</p> <p>๒. การบริหารประเทศของรัฐบาล ใช้แผนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย จากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น และยังกำหนดให้มีการจัดทำ แผนระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็น แนวทางการดำเนินงานโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. การทำงานของปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ต้องอาศัยทั้งกลไก การทำงานของท้องถิ่นและท้องที่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะมี ความใกล้ชิดกับประชาชน ต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๔. การผังเมือง ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ผังเมืองแล้ว ต่อไปหากจะดำเนินการก่อสร้างถนนหรือสิ่งปลูกสร้าง สาธารณะต่างๆ จะต้องคำนึงถึงเรื่องผังเมืองเป็นสำคัญ ทั้งนี้การพัฒนา ประเทศในภาพรวมจะมีปัจจัยเรื่องผังเมืองเป็นตัวกำหนดด้วย</p> <p>๕. การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่องหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ดียิ่งๆ ขึ้น นอกจากนี้ ให้ยึด หลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนยึดถือและ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้ กระทรวงมหาดไทย เตรียมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรองรับไว้พร้อมแล้ว โดยในระดับพื้นที่ ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ เฝ้าระวังเหตุการณ์</p>

ผู้บริการ

ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ

ในพื้นที่อย่างเข้มงวด หากพบเหตุการณ์ไม่ปกติให้ดำเนินการป้องกันแก้ไขอย่างรวดเร็ว

๗. การให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการกำหนดระยะเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ขอให้ช่วยกำกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนด

๘. การทำงานตามหลักธรรมาภิบาล การทำงานในพื้นที่อาจไปกระทบกับกลุ่มคนต่างๆ ซึ่งมีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ดำรงตนภายใต้หลักของธรรมาภิบาล ยึดความถูกต้องเป็นหลัก

๙. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ขอให้ส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในพื้นที่ ให้คนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์ ไม่มีความแตกแยก

๑๐. การรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนใต้ แม้ว่าจะมี กอ.รมน. และ ศอ.บต. ดูแล แต่นายอำเภอยังมี ศปก.อ. เป็นเครื่องมือสำคัญ ให้ดำเนินการกลไกนี้ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่

๑๑. การแก้ไขปัญหาหายาเสพติด มี ๒ ส่วนสำคัญ คือ ผู้เสพ และผู้ขาย กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลทั้ง ๒ ฝ่าย โดยใช้กลไกการให้ความรู้ด้านอาชีพ โดยดึงภาคีต่างๆ มาบูรณาการ ทั้งเกษตร พัฒนาชุมชน อาชีวะ ฯลฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ผู้เสพและผู้ขายกลับไปกระทำผิดอีก

๑๒. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ก่อนหน้านีประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier ๓ ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกอาหารทะเลไปสู่อบางประเทศไม่ได้ ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอสอดส่องดูแล เรื่องการค้ามนุษย์ในพื้นที่ อย่าให้เกิดปัญหาได้

๑๓. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน โดยสามารถใช้ที่ดิน สปก. ที่ราชพัสดุ ช่วยเหลือประชาชนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องยึดความถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย

๑๔ การกำกับห้องที่และห้องถิ่น โดยเฉพาะก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการจัดทำแบบประเมินผลต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามการทำงานให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร

ปลัดจังหวัด

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. การปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และนายอำเภอต้องทำงานได้ทุกอย่างทุกหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชน
๒. การพบปะประชาชน เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ ขอให้นายอำเภอลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนด้วยตนเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ ขอให้นายอำเภอบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งต่อไปนี้จะมีการให้โรงพยาบาลประจำตำบลทุกตำบล เปิดเป็นสถานที่บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จะมีงบประมาณให้นายอำเภอในการจ้างลูกจ้างทำงานเรื่องยาเสพติด อำเภอละ ๑ คน
๔. การดูแลผู้ด้อยโอกาส ขอให้นายอำเภอดูแลคนด้อยโอกาส/ผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบ/ผู้พิการ/คนร่อนเร่ในพื้นที่ เช่น การช่วยเหลือโดยการมอบสิ่งของเบื้องต้น หากไม่มีงบประมาณก็ขอให้สำรวจข้อมูล และบริหารจัดการโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป
๕. งานที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ ขอให้สำรวจในพื้นที่ว่ามีเรื่องใดที่จะเป็นปัญหาใหญ่หรือร้ายแรง ให้เร่งป้องกัน หรือแก้ไขโดยด่วน
๖. การบริหารจัดการน้ำ ขอให้นายอำเภอสำรวจพื้นที่เพื่อทำเป็นแก้มลิงหรือแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้ง บนพื้นฐานการทำงานแบบคิดนอกกรอบ โดยขอรับงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรเอกชนหรือกระทรวงมหาดไทย
๗. ปัญหาการค้ำมนุษย์ ยาเสพติด ขอให้นายอำเภอแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และคอยสอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่าให้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ
๘. การขอสัญชาติไทย กระทรวงมหาดไทยอนุมัติในหลักการให้คนที่ไม่มีสัญชาติสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยนายอำเภอมีหน้าที่ในการกลั่นกรองการขอมีสัญชาติ โดยขอให้จัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และให้ระมัดระวังในการตรวจสอบหลักฐาน
๙. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงไม่จำเป็นต้องเป็นการทำเกษตรอย่างเดียว การทำอาชีพอื่นก็สามารถนำมาเป็นตัวอย่างในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงได้

ผู้ปกครอง	ข้อเสนอแนะ/ข้อราชการ
<p>ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภิต อธิบดีกรมการปกครอง</p>	<p>๑. การสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ต้องให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติต้องปกป้องและเชิดชู น้อมนำ หลักการทรงงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาเป็นหลักปฏิบัติ และเผยแพร่ให้กับประชาชน นอกจากนี้ต้องชี้แจงทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ Road map และผลงานของ รัฐบาล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน</p> <p>๒. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ใช้กลไกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการสร้างการรับรู้สิ่งที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยให้ นายอำเภอใช้ยุทธวิธี/วิธีการที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานด้านการข่าว ต้องรู้ข้อมูลที่รอบด้านรวดเร็ว เพื่อระงับยับยั้งปัญหาได้ทันทั่วทั้ง</p> <p>๓. งานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญเป็นกลไก ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขอให้นายอำเภอ ให้ความสำคัญ ซึ่งขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างปรับระเบียบ วิธีปฏิบัติให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๔. กิ่งกาชาดอำเภอ ถือเป็นอีกกลไกหน้าทึ่ในการช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบันมีกว่า ๒๐๐ แห่ง ขอให้นายอำเภอให้ความสำคัญ ซึ่งภารกิจนี้ เป็นภารกิจที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยสภากาชาดจะแจก คู่มือการปฏิบัติงานให้กับกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่ง และขอให้นายอำเภอ ปรับปรุงทะเบียนอาสาสมัครกาชาดของอำเภอให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕. แนวทางการติดตามการทำงาน จะใช้แนวทางเดียวกันตั้งแต่ระดับ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยจะติดตาม การทำงานทั้งงานตามภารกิจหน้าที่ และงานนโยบายของรัฐบาล หรือผู้บังคับบัญชา และต้องให้ความสำคัญกับการประชุมในทุกระดับ เพื่อรวบรวมข้อสั่งการหรือข้อราชการไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในพื้นที่</p> <p>๖. การบริหารจัดการงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ ต้องเตรียมการ ตามกระบวนการให้ครบถ้วน และให้อยู่ในกรอบเวลา งบประมาณที่ จัดสรรไปขอให้ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณให้รับ ดำเนินการตามกระบวนการ ตามวงรอบ อย่างเข้มงวด และการเบิก จ่ายเงินเพิ่ม เบี้ยเลี้ยงสนาม ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อย่าให้ เกิดปัญหาให้เป็นไปตามสิทธิที่จะต้องได้รับ</p> <p>๗. การบูรณาการการทำงานในพื้นที่ ให้นายอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการ ทำงานไม่ให้เป้าหมายซ้ำซ้อนกับการทำงานของส่วนราชการอื่น โดยให้ ประสานงานขอแผนปฏิบัติการของจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นมาศึกษา เพื่อ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไม่ให้ซ้ำซ้อน หรือบูรณาการการ ปฏิบัติงานร่วมกันได้</p>

ผู้บริหาร	ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
	<p>๘. ระบบการทำงาน ขอให้มีการประสานงานด้านข้อมูลตามช่องทาง การสื่อสารต่างๆ เพื่อให้การทำงาน การสั่งงาน การรายงาน และการติดตามงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ใช้ Social media ให้เกิดประโยชน์ และขอให้ติดตามการประชุมต่างๆ ทาง DOPA Channel ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญ ในการติดต่อสื่อสารของกรมการปกครอง</p> <p>๙. การบริหารคน ทั้งคนในองค์กรและคนนอกองค์กร ปลัดจังหวัด นายอำเภอ มีหน้าที่จะต้องทำไม่ให้คนทะเลาะกัน ต้องทำให้ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายร่วมมือกันและทำงานเพื่อส่วนรวม</p>

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ
 สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน
 กรมการปกครอง